

รมไม้เท้า สิ้นค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2567

จะดีกว่าไหมหากเราเปลี่ยนไม้เท้าที่ผู้สูงอายุใช้ได้แค่ช่วยพยุงตัว ให้สามารถใช้งานเป็น**รม**เพื่อช่วยบังแดดบังฝนได้เมื่อต้องออกไปข้างนอก ด้วยรมไม้เท้าที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอดีต และถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้สูงอายุก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนร่มปกติทั่วไป โดยที่ไม่ทำให้คุณดูแก่แต่อย่างใด

รมไม้เท้าคืออะไร ?

รมไม้เท้า คือ รมที่ออกแบบให้มีลักษณะการใช้งานเหมาะกับการใช้เป็นไม้พยุงตัว เนื่องจากรมส่วนใหญ่ในสมัยก่อนมีขนาดความยาวใกล้เคียงกับไม้เท้า โดยรมชนิดนี้จะถูกออกแบบบริเวณตามจับให้โค้งเข้ากับรูปมือ ไซ้สะดวกต่อการกำย่น พร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุคุณภาพให่ยากต่อการหักงอ

วิธีการเลือกซื้อรมไม้เท้า

1. ควรเลือกร่มไม้เท้าที่มีขนาดพอดีกับการพยุงตัว เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และไม่สร้างภาระให้กับร่างกาย ซึ่งหากให้แนะนำก็ให้เลือกร่มที่มีความสูงในระดับใกล้เคียงกับบริเวณสะโพก ไซ้แล้วขอออกไม่งอมากหรือน้อยเกินไป
2. วัสดุต้องมีความแข็งแรงทนทาน โดยเฉพาะบริเวณโครงสร้างต้องไม่แตกหักหรือบิดงอได้ง่ายเมื่อรับน้ำหนักจากตัวผู้ใช้
3. ตรงปลายจุกของรมจะต้องมีวัสดุยกกันลื่น เพื่อให้สามารถยึดเกาะได้ในหลาย ๆ สภาพพื้นผิว ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากไม่ควรมองข้ามการตรวจสอบเป็นอย่างยิ่ง เพราะถาหากไม่มีเจ้าวัสดุนี้ก็เสี่ยงกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นเอง

ประโยชน์ของรมไม้เท้า

ใช้งานง่ายในชีวิตประจำวัน มีคุณสมบัติ กันแดด แสงยูวี และกันฝน เหมือนกับร่มทั่วไป ดังนั้นจึงสามารถพกพาใช้งานได้ทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องมีการดูแลอะไรมากมายเป็นพิเศษ อีกทั้งหากเป็นรมที่ไซ้วัสดุดีก็จะช่วยในเรื่องของความทนทานรวมถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น นอกจากนี้แล้วมันยังเหมาะแก่การซื้อเป็นของขวัญให้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพอีกด้วย

รมไม้เท้าเหมาะกับใคร ?

นอกจากผู้สูงอายุแล้ว ในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดหลัง ปวดหัวเข่า หรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถเดินปกติได้ ก็ควรที่จะหาร่มชนิดนี้มาใช้ นอกจากนี้ลักษณะการพกแบบปกติของรมไม้เท้ายังช่วยเสริมความสง่างามให้แก่บุคลิกได้อีกด้วย

รมไม้เท้ากับบทบาทในฐานะของที่ระลึก

เพราะรมไม้เท้ามักได้รับการตีไช่นมาให้มีลักษณะสวยงาม เรียบหรู ดังนั้นมันจึงไม่น่าเกลียดอะไรที่จะมอบมันเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะซื้อมามอบให้แก่คนในครอบครัวแล้ว มันยังได้รับความนิยมในการมอบกันภายในงานดังต่อไปนี้ด้วย

1. งานบวช

งานบวชเป็นงานบุญที่มีแขกหรือญาติผู้ใหญ่มาร่วมตัวกันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นงานที่มักจัดกลางแจ้ง ดังนั้นการมอบรมไม้เท้าเป็นของขวัญให้แก่เจ้าภาพหรือแขกผู้มาเยือนงาน

จึงช่วยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ร่วมพิธีได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

2.งานแต่งงาน

ปกติแล้วในงานแต่งงานจะนิยมแจกของขวัญน่ารัก ๆ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่แขกในพิธี แต่หากเป็นการจัดงานแต่งงานกลางแจ้ง การแจกขนมจะสามารถสร้างความประทับใจได้ไม่น้อยแก่ผู้รับได้อย่างแน่นอน

3.งานศพ

นอกจากการมอบพวงหรีดเพื่อร่วมแสดงความอาลัยแก่การจากไปของผู้ล่วงลับแล้ว เรายังสามารถมอบร่มไม่เทาให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต หรือลงนามถวายให้แก่ทางวัด ให้เหล่าบรรดาพระสงฆ์ไว้เซตุดีด้วยโดยเฉพาะเมื่อเขาฤดูฝน เพื่อสร้างบุญกุศลคำจุนให้แก่ผู้ตายและครอบครัวนั่นเอง

หากคุณกำลังมองหาของฝากแก่บุคคลผู้เป็นญาติผู้ใหญ่ แล้วไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีเพราะกลัวว่าจะไม่เหมาะสม ร่มไม่เทาถือเป็นทางเลือกชั้นดีที่จะซื้อไปฝาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาฤดูฝน ใ้คนที่เรารักและห่วงใยได้ใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก <https://umbrella-perfect.com/>